

## หลักเกณฑ์การแบ่งระดับความยากของภาพยนตร์ที่ใช้ใน English Mate

### ความยากระดับที่ 1

ผู้ใช้งานเบื้องต้นจำเป็นต้องเรียนรู้กลุ่มคำศัพท์ที่ใช้สำหรับการสนทนาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีประมาณ 1,000 ถึง 1,500 คำ รวมไปถึงฝึกฝนให้มีความคุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสำเนียงต่างๆ จนสามารถเข้าใจถึงน้ำเสียงที่ถูกต้องในรูปแบบประโยคต่างๆ ได้พอสมควร ผู้ใช้งานควรจะมีความสามารถเบื้องต้นในการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะด้านการฟังสามารถเข้าใจและใช้ประโยคความเดียวและประโยคเดียวได้ ซึ่งความสามารถดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขคร่าวๆ ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้งาน English Mate ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพยนตร์ที่นำมาใช้ในการเรียนรู้ในระดับแรกนี้ โดยมากจะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันหรือภาพยนตร์ที่ประกอบไปด้วยคำศัพท์ที่ค่อนข้างง่ายเป็นหลัก มีความเร็วในการสนทนาโต้ตอบที่ต่ำ รวมไปถึงมีโครงเรื่องที่ตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามหรือเดาบริบทของบทสนทนาได้โดยง่าย นอกจากนี้ภาพยนตร์กลุ่มนี้มักมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปเพื่อให้เกิดกระบวนการการซึมซับอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วย

### ความยากระดับที่ 2

ภาพยนตร์ในกลุ่มนี้จะมีการเน้นให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้คำศัพท์และรูปประโยคทั่วไป ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ในแบบทดสอบของระดับที่ 2 จะมีการถามคำถามที่จำเป็นต้องวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้มาเพื่อตอบคำถาม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดต่อยอด จำนวนคำศัพท์ในวงศัพท์ของระดับที่ 2 นี้จะครอบคลุมคำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ ผู้ที่สามารถผ่านระดับที่สองไปได้ถือว่ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง

ภาพยนตร์ที่มีการนำมาใช้ในการเรียนรู้นั้นเป็นภาพยนตร์ที่เน้นการใช้คำศัพท์ที่ไม่ยากเกินไป มีการใช้รูปแบบประโยคสนทนาทั่วไปค่อนข้างมาก ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และนำไปดัดแปลงใช้กับตนเองได้ รวมไปถึงการดำเนินเรื่องที่เน้นการดำเนินชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับการคิดต่อยอดและนำไปใช้จริง

### ความยากระดับที่ 3

ระดับที่ 3 นี้เป็นการเปิดกว้างทางการเรียนรู้ ภาพยนตร์ทั่วไปจำนวนมากจึงถูกจัดอยู่ในระดับนี้ ผู้ใช้งานสามารถเริ่มนำคำศัพท์ที่มีการสอนในระดับนี้ไปใช้ในเชิงลึกเกี่ยวกับการบรรยายสิ่งต่างๆ ได้แล้ว นอกจากนี้คำถามที่จะถูกนำมาถามในแบบทดสอบนั้นจะมีลักษณะเน้นทดสอบกระบวนการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความสามารถในการจับใจความความเข้าใจและการใช้คำศัพท์อย่างเหมาะสม แบบทดสอบจะชักจูงผู้ใช้งานสู่การคิดวิเคราะห์โครงสร้างของรูปประโยคที่มีความซับซ้อนสูง นอกจากนี้วัตถุประสงค์หลักอีกประการของระดับนี้คือการช่วยเติมเต็มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย